



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ อาคารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคผนวก ก.)

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ


ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๓. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
๔. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
๖. จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) โดยเคร่งครัด
๗. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว จะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ง. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่รับสมัคร ก.พ., ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ดังกล่าว และจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)

จำนวน ๖ ราย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายพลากร มลารัตน์	
๒	๐๐๐๒	นายสุทธิพงษ์ ยี่กิม	
๓	๐๐๐๓	นายสถาพร ไชยธรรม	
๔	๐๐๐๔	นายสัมพันธ์ ถาวรสาร	
๕	๐๐๐๕	นายสมชาย ทองสุวรรณ	
๖	๐๐๐๖	นายอโนชา การันต์	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖)

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

วันเวลา และสถานที่สอบ	ประเภท/ตำแหน่ง	อาคาร/ชั้น	จำนวน (คน)
<u>รายงานตัวเวลา</u> <u>๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.</u>	พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง)	ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ อาคารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๖ คน
<u>สอบสัมภาษณ์</u> <u>ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.</u> <u>เป็นต้นไป</u>			